

Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer
1	OP08-001 Tony Tony.Chopper	สึดเดอร์	[ใช้จาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] นำ ดัง!! ที่เรสตอยไปไว้กับ คาแรคเตอร์ของเรา ที่มีคุณสมบัติ <สึด> หรือ <ราชาอาณาจักรซัน> จำนวนไม่เกิน 3 ใบ, เป็นจำนวนสูงสุดตัวละไม่เกิน 1 ใบ.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [ใช้จาน : เมน] ของการ์ดนี้เพื่อใส่ ดัง!! 2 ใบหรือมากกว่า ให้กับ คาแรคเตอร์ใบเดียวได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
2	OP08-006 Chessmarimo	คาแรคเตอร์	[เทิร์นตัวเอง] ถ้าเรามา [Kuromarimo] กับ [Chess] อยู่ในทะเลซึก, คาแรคเตอร์นี้ จะมีพาวเวอร์ +2000.	หากเรามีการ์ด [Chessmarimo] ในอินอูเอ ในทะเลซึกของเรา คาแรคเตอร์นี้จะได้รับพาวเวอร์+2000 หรือ +2000.	ไม่ใช่ คาแรคเตอร์นี้จะได้รับพาวเวอร์+2000 หากคุณมี [Kuromarimo] อย่างน้อย 1 ใบ และมี [Chess] อย่างน้อย 1 ใบ อยู่ในทะเลซึกของคุณ
3	OP08-014 Wapol	คาแรคเตอร์	[ดัง!! x 1] [เมื่อโจมตี] ในเทิร์นนี้, คาแรคเตอร์ของคุณจะ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ -2000. จากนั้น, คาแรคเตอร์นี้, จะมีพาวเวอร์ +2000, จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของคุณซึ่งในครั้งถัดไป.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของการ์ดนี้เพื่อให้คาแรคเตอร์นี้ได้รับพาวเวอร์+2000 แม้ว่าจะไม่มีความสามารถของคุณอยู่เลยหรือไม่	สามารถทำได้
4	OP08-019 Munch-Munch Mutation	อิวานต์	[เมน] / [คาแรคเตอร์] ในเทิร์นนี้, คาแรคเตอร์ของคุณจะ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ -3000, จากนั้น, ในเทิร์นนี้, คาแรคเตอร์ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +3000.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [เมน] / [คาแรคเตอร์] ของการ์ดนี้เพื่อให้คาแรคเตอร์ของเรา 1 ใบ ได้รับพาวเวอร์+3000 แม้ว่าจะไม่มีความสามารถของคุณอยู่เลยหรือไม่	สามารถทำได้
5	OP08-036 Electrical Luna	อิวานต์	[เมน] ทำให้ คาแรคเตอร์ของคุณที่มีคอสต์ 7 หรือต่ำกว่า ค่าพลังเรสตอย ทั้งหมด, จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็น แอ็คทีฟ ในช่วงฟรีฟายของคุณซึ่งในครั้งถัดไป.	ในขณะที่สิ่งใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดนี้ มีคาแรคเตอร์ของคุณที่มีคอสต์ 7 หรือต่ำกว่า ค่าพลังเรสตอย จากในคาแรคเตอร์นี้ถูกเปลี่ยนสภาพให้เป็นเรสตอยจากความสามารถของการ์ดอื่น เมื่อถึงช่วงฟรีฟายของคุณซึ่งในครั้งถัดไปคาแรคเตอร์นี้จะถูกแอ็คทีฟด้วย ใช่หรือไม่	ไม่ใช่ คาแรคเตอร์นี้จะแอ็คทีฟได้
6	OP08-038 We Would Never Sell a Comrade to an Enemy!!!	อิวานต์	[เมน] สามารถ เรสต์ คาแรคเตอร์ของเรา จำนวน 2 ใบ : คาแรคเตอร์ของเราเพียง หนึ่งคน, จะไม่ถูก KO จากความสามารถของคุณซึ่ง, จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของคุณซึ่งในครั้งถัดไป.	หากเราใช้ความสามารถหลังจากสิ่งใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดนี้ไปแล้ว ในเทิร์นของคุณซึ่ง คาแรคเตอร์จะไม่ถูก KO จากความสามารถของคุณซึ่งด้วย ใช่หรือไม่	ไม่ใช่ คาแรคเตอร์นี้จะสามารถถูก KO ได้
7	OP08-039 Zou	สึด	[ใช้จาน : เมน] สามารถ เรสต์ สึดหนึ่ง : ถ้า สึดเดอร์ของเรา มีคุณสมบัติ &lt;แอมส์ &gt;, ทำให้ ดัง!! ของเร จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, เปลี่ยนเป็น แอ็คทีฟ.  [เมื่อจบเทิร์นของเรา] ทำให้ คาแรคเตอร์ของเรา ที่มีคุณสมบัติ &lt;แอมส์ &gt;, จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, เปลี่ยนเป็น แอ็คทีฟ.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อจบเทิร์นของเรา] ของการ์ดนี้เพื่อทำให้คาแรคเตอร์ของเราที่มีคุณสมบัติ <แอมส์ > เปลี่ยนเป็นแอ็คทีฟได้ แม้ว่าสึดเดอร์ของเราจะไม่มีความสามารถ <แอมส์ > ใช่หรือไม่	สามารถทำได้
8	OP08-040 Atmos	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถนำการ์ด ที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ จากบนมือของเรา จำนวน 2 ใบ มาแสดงให้ดู : ถ้าสึดเดอร์ของเรา ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ, จะนำคาแรคเตอร์ของคุณซึ่ง ที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, กลับขึ้นมือของเราเจ้าของ.	ความสามารถที่ระบุว่า "สามารถนำการ์ดที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ จากบนมือของเราจำนวน 2 ใบ มาแสดงให้ดู"	หมายความว่าให้คุณแสดงการ์ดจากมือ 2 ใบ ที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติให้คุณดู จากนั้นให้กลับไปยังสถานะใช่เปิดเหมือนเดิม
9	OP08-043 Edward.Newgate	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าสึดเดอร์ของเรา ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ, และเรามาได้ที จำนวน 2 ใบ หรือมากกว่า, คาแรคเตอร์ของคุณซึ่ง ทั้งหมด, จะถูกทำให้คุณสมบัติกำลังโจมตี, จะต้องทำการตีบนมือของตัวเอง จำนวน 2 ใบ หรือไม่น้อยกว่าจำนวนนี้ จะไม่สามารถโจมตีออก, จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของคุณซึ่งในครั้งถัดไป.	หากเราใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของคาแรคเตอร์นี้ไปแล้ว เมื่อถึงเทิร์นถัดไปของคุณ ซึ่งจะได้ทำการนำคาแรคเตอร์ที่มี [รูจิมฉบับพิเศษ] ลงสนามมา คาแรคเตอร์ใบนี้จะสามารถโจมตีได้ ใช่หรือไม่	ใช่ สามารถโจมตีได้
10	OP08-043 Edward.Newgate	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าสึดเดอร์ของเรา ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ, และเรามาได้ที จำนวน 2 ใบ หรือมากกว่า, คาแรคเตอร์ของคุณซึ่ง ทั้งหมด, จะถูกทำให้คุณสมบัติกำลังโจมตี, จะต้องทำการตีบนมือของตัวเอง จำนวน 2 ใบ หรือไม่น้อยกว่าจำนวนนี้ จะไม่สามารถโจมตีออก, จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของคุณซึ่งในครั้งถัดไป.	หากตอนการ์ดนี้ใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] เรายังมีไพ่ในมือ 3 ใบ แต่ในเทิร์นของคุณซึ่งไพ่ของเรลดจนจบเกมเป็นเหลือไพ่ 2 ใบ หรือน้อยกว่า ในเทิร์นนี้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้จะส่งผลทำให้คาแรคเตอร์ของคุณซึ่งจะไม่สามารถโจมตีได้หากมีทั้งการ์ดบนมือ 2 ใบ ใช่หรือไม่	ไม่ใช่ คาแรคเตอร์ของคุณซึ่งสามารถโจมตีได้โดยไม่ต้องทำการตีบนมือจำนวน 2 ใบ
11	OP08-044 Kingdew	คาแรคเตอร์	[ใช้จาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] สามารถนำการ์ดที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ จากบนมือของเรา จำนวน 2 ใบ มาแสดงให้ดู : ในเทิร์นนี้, คาแรคเตอร์นี้, จะมีพาวเวอร์ +2000.	ความสามารถที่ระบุว่า "สามารถนำการ์ดที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ จากบนมือของเราจำนวน 2 ใบ มาแสดงให้ดู"	หมายความว่าให้คุณแสดงการ์ดจากมือ 2 ใบ ที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติให้คุณดู จากนั้นให้กลับไปยังสถานะใช่เปิดเหมือนเดิม
12	OP08-045 Thatch	คาแรคเตอร์	ถ้าคาแรคเตอร์นี้กำลังจะถูก KO, หรือว่า กำลังจะถูกนำออกจากสนาม โดยความสามารถของคุณซึ่ง, คาแรคเตอร์นี้ จะถูกนำไปวางที่ทะเลซึก, และจำกัดจำนวน 1 ใบ.	หากการ์ดนี้กำลังจะถูก KO และเราเลือกที่จะทำการตีในเทิร์นเพื่อจำกัดจำนวน 1 ใบ ความสามารถที่มีเงื่อนไข "เมื่อมีคาแรคเตอร์ถูก KO" จะสิ่งใช้งานได้หรือไม่	สิ่งใช้งานไม่ได้
13	OP08-046 Shakuyaku	คาแรคเตอร์	[เทิร์นตัวเอง] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] เมื่อมีคาแรคเตอร์ของศัตรูคน ถูกนำออกจากสนาม โดยความสามารถของเรา, ถ้าผู้ซึ่งมีการตีบนมือจำนวน 5 ใบ หรือมากกว่าสึด, ผู้ซึ่งจะต้องนำการ์ดบนมือของตัวเอง จำนวน 1 ใบ ไปวางที่ข้างใต้เต็ค. จากนั้น, จะทำการ เรสต์ คาแรคเตอร์นี้.	หากคาแรคเตอร์อยู่ในสภาพเรสตอยแล้วจากความสามารถของเรา เราจะสามารถใช้งานความสามารถ [เทิร์นตัวเอง] ของการ์ดนี้ได้หรือไม่	สามารถทำได้
14	OP08-055 Phoenix Brand	อิวานต์	[เมน] สามารถนำการ์ด ที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ จากบนมือของเรา จำนวน 2 ใบ มาแสดงให้ดู : นำคาแรคเตอร์ของศัตรูตาม ที่มีคอสต์ 6 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปวางที่ข้างใต้เต็คของเราเจ้าของ.	ความสามารถที่ระบุว่า "สามารถนำการ์ดที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติ จากบนมือของเราจำนวน 2 ใบ มาแสดงให้ดู"	หมายความว่าให้คุณแสดงการ์ดจากมือ 2 ใบ ที่ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติให้คุณดู จากนั้นให้กลับไปยังสถานะใช่เปิดเหมือนเดิม
15	OP08-058 Charlotte Pudding	สึดเดอร์	[เมื่อโจมตี] สามารถทวง โฉม ใบบนสุดของเรา จำนวน 2 ใบ : นำ ดัง!! จากดัง!! เต็ค จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, มาวางเพิ่มเติมแบบ เรสต์.	หากมีการ์ดในไพ่ใบบนสุดของเรา 1 ใบ 2 ใบ ที่หายไปอยู่แล้ว เราจะสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของการ์ดนี้ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
16	OP08-060 King	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ดัง!! - 1 (สามารถนำ ดัง!! ในสนามของเรากลับ ดัง!! เต็ค ตามจำนวนที่ระบุ) : ถ้าในสนามของคุณซึ่ง ดัง!! อยู่ 5 ใบ หรือมากกว่า, ในเทิร์นนี้, คาแรคเตอร์นี้ จะได้รับ [รูจิมฉบับพิเศษ]  [การ์ดนี้ไม่สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้]	หากคาแรคเตอร์ได้รับ [รูจิมฉบับพิเศษ] จากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ในขณะที่คู่แข่งมี ดัง!! จำนวน 5 ใบหรือมากกว่า หลังจากนั้นในเทิร์นเดียวกันจำนวน ดัง!! ของคู่แข่งได้ลดลงเหลือ 4 ใบหรือน้อยกว่า แล้วคาแรคเตอร์นี้จะยังสามารถโจมตีได้หรือไม่	สามารถโจมตีได้
17	OP08-063 Charlotte Katakuri	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถทวง โฉม ใบบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ : นำ ดัง!! จากดัง!! เต็ค จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, มาวางเพิ่มเติมแบบ แอ็คทีฟ.	หากการ์ดใบบนสุดของไพ่เราอยู่ในสภาพหายไปแล้ว เราจะสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
18	OP08-074 Black Maria	คาแรคเตอร์	[ใช้จาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ถ้าเราไม่มีคาแรคเตอร์ [Black Maria] ในอิน อูเอ, นำ ดัง!! จากดัง!! เต็ค จำนวนไม่เกิน 5 ใบ, มาวางเพิ่มเติมแบบ เรสต์. จากนั้น, ในตอนจบเทิร์นนี้, จะต้องนำ ดัง!! ในสนามของเรา กลับดัง!! เต็ค จนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของเรามา มีเท่ากับจำนวนของ ดัง!! ที่อยู่ในสนามของคุณซึ่ง.	หากเรานำการ์ด ดัง!! บนสนามกลับเข้า ดัง!! เต็คในช่วงจบเทิร์นเนื่องจากความสามารถ [ใช้จาน : เมน] ของการ์ดนี้ แล้วเราสามารถใช้งานความสามารถการ์ดที่มีเงื่อนไข "เมื่อมีการ์ด ดัง!! บนสนามเราถูกนำกลับ ดัง!! เต็ค" ได้หรือไม่	สามารถทำได้
19	OP08-079 Kaido	คาแรคเตอร์	[ใช้จาน : เมน] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] สามารถทำการตีบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : ถ้าคาแรคเตอร์นี้ เพิ่งลงสนามมา ในเทิร์นนี้, นำคาแรคเตอร์ของคุณซึ่ง ที่มีคอสต์ 7 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปวางที่ทะเลซึก. จากนั้น, ผู้ซึ่งจะต้องทำการตีบนมือของตัวเอง จำนวน 1 ใบ.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [ใช้จาน : เมน] ของการ์ดนี้และทำการตีบนมือ 1 ใบ ในเทิร์นนี้ได้หลังจากเทิร์นที่คาแรคเตอร์นี้ได้เคยลงสนามไปแล้ว ได้หรือไม่	สามารถทำได้ แต่ในเทิร์นนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากคุณตีทำการตีบนมือ 1 ใบ
20	OP08-082 Sasaki	คาแรคเตอร์	[ใช้จาน : เมน] สามารถ เรสต์ ดัง!! ของเร จำนวน 1 ใบ, และ เรสต์ คาแรคเตอร์นี้ : ในเทิร์นนี้, คาแรคเตอร์ของคุณซึ่ง จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีคอสต์ -2.	คำคอสต์ส่วนที่ "เรสต์ ดัง!!" ของเร จำนวน 1 ใบ" ในส่วนของความสามารถ [ใช้จาน : เมน] ของการ์ดนี้นี้จะเทียบเท่ากับ "(1) (สามารถ เรสต์ ดัง!! ในคอสต์ต่อเรียงตามจำนวนที่ระบุ)" ระบุในความสามารถของการ์ดอื่นใช่หรือไม่	ใช่ ทั้งสองแบบนี้เป็นคำคอสต์ในการสิ่งใช้งานที่ สามารถจ่ายได้ด้วยการ์ดเรสต์ ดัง!! จำนวน 1 ใบในคอสต์ต่อเรียงของคุณ
21	OP08-084 Jack	คาแรคเตอร์	คาแรคเตอร์นี้ จะมีคอสต์ +4. [ใช้จาน : เมน] สามารถ เรสต์ คาแรคเตอร์นี้ : จำกัดจำนวน 1 ใบ, และทำการตีบนมือของเราจำนวน 1 ใบ. จากนั้น, ทำการ KO คาแรคเตอร์ของคุณซึ่ง ที่มีคอสต์ 3 หรือต่ำกว่า, จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	คาแรคเตอร์นี้จะมีความเป็น 11 บนมือเราด้วยหรือไม่	ไม่ใช่ คอสต์ของการ์ดนี้ในมือคุณจะเป็นคอสต์ 7 ความสามารถส่วนที่ระบุว่า "คาแรคเตอร์นี้ จะมีคอสต์ +4." จะส่งผลเมื่อคาแรคเตอร์อยู่ในสนามของคุณเท่านั้น

Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer
22	OP08-098 Kalgara	การ์ดเดอรั	[ตั้ง!! x 1] (เมื่อโจมตี) นำ คาแรคเตอร์การ์ด ที่มี คุณสมบัตื &lt;lt; นำกรบนแท่นเดอรั &gt;g; จากบนมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ลงสนาม, ซึ่งจะต้องมีค่าคอสด์ไม่สูงไปกว่า จำนวน ดัง!! ที่อยู่บนสนามของเรา. ถ้า นำลงสนามแล้ว, จะต้องนำ โลฟฟ์ ใบบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ เพิ่มขึ้นสับเมื่อ.	หากเรามีโลฟฟ์เหลือเป็นจำนวน 0 ใบ เราจะสามารถใช้งานความสามารถ (เมื่อโจมตี) ของการ์ดนี้ในการ "นำการ์ดคาแรคเตอร์ที่มีคุณสมบัตื &lt;lt; นำกรบนแท่นเดอรั &gt;g; จากบนมือของเรา > จากบนมือของเราจำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ลงสนาม, ซึ่งจะต้องมีค่าคอสด์ไม่สูงไปกว่าจำนวน ดัง!! ที่อยู่บนสนามของเรา" ได้หรือไม่	สามารถทำได้
23	OP08-105 Jewelry Bonney	คาแรคเตอร์	[ตั้ง!! x 1] (การ์ดตัวเอง) (เทิร์นและ 1 ครั้ง) เมื่อมีการ์ดถูกนำออกจาก โลฟฟ์ ของคู่แข่ง, จะต้องส่งการ์ด จำนวน 2 ใบ, และทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ.	เมื่อการ์ด 1 ใบ ในโลฟฟ์ของคู่แข่งได้ถูกนำขึ้นมือของเราหรือถูกส่งลงมาจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งเอง เราจะสามารถใช้งานความสามารถ (การ์ดตัวเอง) ของการ์ดนี้ต่อจ้การ์ด 2 ใบ และทั้งการ์ดบนมือเรา 1 ใบ ได้หรือไม่	สามารถทำได้
24	OP08-114 S-Hawk	คาแรคเตอร์	[ตั้ง!! x 1] ถ้าเรามี โลฟฟ์ น้อยกว่าคู่แข่งแล้ว, คาแรคเตอร์นี้ จะไม่ถูก KO จากการบนแท่นกับ การ์ดที่มีคุณลักษณะ (ฟัน), และคาแรคเตอร์นี้ จะมีพาวเวอร์ +2000.	หากเรามีโลฟฟ์น้อยกว่าคู่แข่ง คาแรคเตอร์นี้จะยังคง "ได้รับพาวเวอร์+2000 แม้ว่าไม่ได้กำลังทำการบนแท่นกับการ์ดที่มีคุณลักษณะ (ฟัน) ไซ้หรือไม่	ใช่ ยังคงได้รับพาวเวอร์+2000
25	OP08-118 Silvers Rayleigh	คาแรคเตอร์	(เมื่อลงสนาม) เลือกคาแรคเตอร์คู่แข่ง จำนวนไม่เกิน 2 ใบ, และจนกระทั่งถึงตอนจบเทิร์นของคู่แข่งในครั้งถัดไป, จะทำให้จำนวน 1 ใบ มีพาวเวอร์ -3000, และทำให้ที่เหลือ มีพาวเวอร์ -2000. จากนั้น, จะทำการ KO คาแรคเตอร์คู่แข่ง ที่มีพาวเวอร์ 3000 หรือต่ำกว่า, จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	เมื่อใช้ความสามารถ (เมื่อลงสนาม) ของการ์ดนี้ คาแรคเตอร์ที่ถูกทำให้พาวเวอร์-3000 คาแรคเตอร์ที่ถูกทำให้พาวเวอร์-2000 และคาแรคเตอร์ที่ถูกเลือกทำการ KO สามารถเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันทุกใบเลย ได้หรือไม่	สามารถเป็นใบที่แตกต่างกันได้
26	OP08-105 Jewelry Bonney	คาแรคเตอร์	[ตั้ง!! x 1] (การ์ดตัวเอง) (เทิร์นและ 1 ครั้ง) เมื่อมีการ์ดถูกนำออกจาก โลฟฟ์ ของคู่แข่ง, จะต้องส่งการ์ด จำนวน 2 ใบ, และทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ.	เราสามารถส่งใช้งานความสามารถที่มีเงื่อนไข "เมื่อมีการ์ดถูกนำออกจากโลฟฟ์ของคู่แข่ง" ของการ์ดนี้ จากเหตุการณ์ที่ไม่มีมีการ์ดการ์ดในโลฟฟ์ของคู่แข่ง, เมื่อมีการ์ดการ์ดในโลฟฟ์ของคู่แข่ง หรือเมื่อมีการ์ดการ์ดในโลฟฟ์ใหม่ ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ คุณจะสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เมื่อโลฟฟ์ 1 ใบของคู่แข่งถูกย้ายจากโลฟฟ์ของคุณไปยังพื้นที่อื่นเท่านั้น
27	OP08-105 Jewelry Bonney	คาแรคเตอร์	[ตั้ง!! x 1] (การ์ดตัวเอง) (เทิร์นและ 1 ครั้ง) เมื่อมีการ์ดถูกนำออกจาก โลฟฟ์ ของคู่แข่ง, จะต้องส่งการ์ด จำนวน 2 ใบ, และทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ.	ในเทิร์นของเรา คู่แข่งได้ใช้ความสามารถที่มีผลในการนำการ์ด 1 ใบจากโลฟฟ์ของเขายี่เมื่อ จากนั้น นำการ์ดจากมือวางลงบนโลฟฟ์ตัวเอง เราจะสามารถใช้งานความสามารถ (การ์ดตัวเอง) ของการ์ดนี้เพื่อจ้การ์ด 2 ใบ และทั้งการ์ดบนมือเรา 1 ใบ ได้หรือไม่	สามารถทำได้